

สรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	Timeline ให้เปิดเผยรอบแรกก่อน หากมีข้อมูลเพิ่มเติมค่อยปรับแก้ไขภายหลัง เพื่อให้ประชาชนรับรู้ และเป็นประโยชน์กับเจ้าพนักงานในการควบคุมโรคติดต่อ	สาธารณสุขจังหวัด
2	สถานการณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คัดกรองผู้ป่วยสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 2,962 ราย รอยผล จำนวน 30 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 2,820 ราย พบเชื้อสะสม จำนวน 112 ราย (ระลอกใหม่เดือนเม.ย จำนวน 52 ราย) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น สัมผัสจากสถานบันเทิงในกทม. เชียงใหม่ ปากช่อง รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 50 ราย	สาธารณสุขจังหวัด
3	<p>รายงานผลตามมาตรการสำหรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน 2564 (12.00 น.) มาจากพื้นที่ควบคุม จำนวน 4,732 คน พื้นที่เฝ้าระวังสูง จำนวน 2,263 คน พื้นที่เฝ้าระวัง จำนวน 1,234 คน รวม 8,229 คน</p> <p>รายงานผลมาตรการปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ (10-23 เม.ย 64) ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 963/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ดำเนินการปิดสถานบริการ จำนวน 12 แห่ง สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จำนวน 57 แห่ง คาราโอเกะ จำนวน 100 แห่ง</p> <p>มอบปลัดจังหวัดฯ ทำหนังสือติดตาม ควบคุมกำกับการทำงานและให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>มอบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ ติดตามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาในพื้นที่</p> <p>มอบสาธารณสุขจังหวัดฯ ติดตามรายงานผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทาง QR CODE</p>	ปลัดจังหวัด / หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/ สาธารณสุขจังหวัด

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
3	<p>การเตรียมพร้อมรับผู้ป่วย และแนวทางการบริหารจัดการผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เตรียมเตียง Cohort ward นครหลวง 22 เตียง รพ.พระนครศรีอยุธยา 29 เตียง รพ.เสนา 12 เตียง รพ.บางปะอิน 10 เตียง รวม 73 เตียง รักษาจนครบ 7 วันแล้วให้ย้ายไปอยู่ที่ Hospitel หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจำนวน 60 เตียง ซึ่งวางแผนเปิดวันที่ 16 เม.ย 64 และสำรองไว้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อบจ. จำนวน 15 เตียง กรณีที่ผู้ป่วยเพิ่มเกินรับได้ ให้ไป รพ.สนาม 100 เตียง สำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือปอดอักเสบให้รักษาที่ รพ.เสนาและรพ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพ.เศกสรรค์เป็น Manager Ward ภาพรวม</p> <p>การเตรียมพร้อม Hospitel หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(หันตรา) คณะทำงานเตรียมความพร้อม Hospitel/โรงพยาบาลสนาม ได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 เม.ย 2564 ณ ห้องประชุมไทรงาม สสจ.พระนครศรีอยุธยา มีข้อสรุปการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> •ให้เตรียม Hospitel หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จำนวน 30 ห้อง 60 เตียง คณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีมติมอบสาธารณสุขทำหนังสือขอใช้/ขยายเวลา ถึงวันที่ 30 มิ.ย 2564 และมอบเทศบาลให้เตรียมความพร้อม Hospitel ตามรายการที่เสนอให้ดำเนินการเพิ่มเติม กรณีมีค่าใช้จ่ายที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ มอบรองสมศักดิ์ ศึกษารายละเอียด และให้ปภ.นำเข้าคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอของบยบยั้งฯ และผู้ว่าฯขออนัดดูสถานที่ เวลา 13.30 น. •เตรียมโรงพยาบาลสนาม หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(หันตรา) สำหรับรายที่ไม่มีอาการ จำนวน 100 เตียง โดยจะดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> -การปรับปรุงพื้นที่ โดย อบจ.พระนครศรีอยุธยา ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้ในวันที่ 19 เม.ย 2564 -เตรียมเตียงและที่นอน จำนวน 20 เตียง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ใช้เตียงจากโรงพยาบาลสุขภาพตำบลฯ และ กอ.รมน.(กองวัดถูระเบิด) จัดเตรียมและขนย้าย วันที่ 16 เม.ย 2564 -การเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุขภาพตำบล ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม โดยมีแพทย์ที่ปรึกษา - การเตรียมอุปกรณ์ เช่น ชุด PPE ให้ใช้จากงบ 3.6 ล้านที่จัดซื้อสนับสนุนโรงพยาบาล <p>มอบปลัดจังหวัด จัดระบบทีมสนับสนุน Hospitel และโรงพยาบาลสนาม เช่น รพ. คนทำความสะอาด เป็นต้น</p>	รองผวจ.สมศักดิ์/ปลัดจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด/อบจ./เทศบาลนครฯ/รองกอ.รมน./ปภ.

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
4	ความต้องการอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็น (cold chain system) วัคซีนโควิด- 9 โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณการขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2.1 - 2.76 ล้านบาท ตู้เย็นชนิด Phamaceutical refrigerator เฉพาะเก็บวัคซีนโควิด - 19 / พร้อมอุปกรณ์ คณะกรรมการโรคติดต่อฯ มอบหมาย อบจ. ให้สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็นตามที่สาธารณสุขเสนอขอ	อบจ./สาธารณสุขจังหวัด
5	มอบสาธารณสุข ดำเนินการซักซ้อมความพร้อมในการจัดการกระบวนการฉีดวัคซีน ระบบควบคุมความเสี่ยง บริหารจัดการวัคซีน สถานที่ฉีดวัคซีน เริ่มมี.ย 2564	สาธารณสุขจังหวัด
6	คณะกรรมการโรคติดต่อฯ เห็นชอบแผนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) ในกลุ่มเสี่ยง/สถานที่เสี่ยงอำเภออุทัยโดยโรงพยาบาลเอกชน แผนค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) ในพื้นที่เกิดโรคอำเภออุทัย วันที่ 14 เม.ย 2564 ที่ตลาดรอยให้เพลิง ตรงข้ามประตู B นิคมโรจนะฯ ต.คานหาม อ.อุทัย เป้าหมายจำนวน 500 คน ผู้ว่าฯ มอบสาธารณสุขให้จัดทำหลักการแผนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) หากอยู่ในเกณฑ์ให้สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อทุกครั้ง	สาธารณสุขจังหวัด
7	มอบทีมสาธารณสุข ศึกษารายละเอียดและประโยชน์การทำ Rapid test Antigen เพื่อนำมาใช้ในจังหวัด และนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป	สาธารณสุขจังหวัด
8	ศูนย์พักคอยแรงงานต่างด้าว มีแรงงานต่างด้าว 2 คน เข้าพักที่หอพัก และตรวจไม่พบเชื้อ เตรียมส่งนายจ้างต่อไป	กอ.รมน.
9	มอบสาธารณสุขศึกษาการดำเนินงาน AHQ โดยรพ.เอกชน จับคู่ โรงแรม กรณีผู้ป่วยที่ไม่ต้องการพักที่ รพ./รพ.สนาม	สาธารณสุขจังหวัด
10	มอบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ สํารวจและรวบรวมข้อมูลเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินการ Work From Home และสํารวจกำลังคนที่เหลือให้บริการประชาชน แจ้งผู้ว่าฯ ทราบ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
11	สภาอุตสาหกรรมฯ มีนโยบายบริจาคตู้แช่วัคซีน ให้รพ.อยุธยา บ่ายโมง วันอังคาร	สภาอุตสาหกรรม
12	พบการจัดงานแต่งงาน/บวช มีการรวมคนจำนวนมาก ดื่มสุรา ไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ผู้ว่าฯ มอบปลัดจังหวัด กำชับการปฏิบัติงานและสั่งการนายอำเภอ ให้ดำเนินการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กรณีพบปัญหาให้ แจ้งผ่านทาง line สถานการณ์ COVID-19	ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา